

ความลึกลับของพระเจ้า (๒)

๑ ทิโมธี. ๓.๑๔-๑๖

คำนำ

ดังที่เราได้กล่าวมาในคำเทศนาตอนที่แล้วว่า “ความลึกลับของพระเจ้า” มาจากภาษากรีกว่า มัสเตอร์ออน (Musterion) นักศาสนศาสตร์ได้พยายามอธิบายคำนี้ว่า เป็นความรู้ลึกลับพิเศษ ซึ่งมีใช้มาจากเวทมนต์คาถา ไสยศาสตร์ และไม่ใช่สิ่งลึกลับที่ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่มันเป็นความลึกลับที่ปิดบังไว้สำหรับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ทว่า มันถูกเปิดเผยแก่คนที่เป็นคริสเตียน

ดับบลิว. อี. ไว (W.E. Vine) นักศาสนศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงได้กล่าวไว้ในหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ (Commentary) ของท่านว่า ความลึกลับของพระเจ้าคือ การที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในสภาพของมนุษย์ นักศาสนศาสตร์อีกท่านหนึ่งขยายความว่า **ประการแรก** พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุด **ประการที่สอง** ได้เสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อย และประกาศข่าวประเสริฐ **ประการที่สาม** ถูกจับทรมานและถูกตรึงตายบนไม้กางเขน **ประการที่สี่** พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และ **ประการสุดท้าย** พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกในอนาคต

ข้อลึกลับแห่งพระศาสนา

“เราต้องยอมรับว่า ข้อลึกลับแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่” (ข้อ ๑๖)

อาจารย์เปาโลเน้นคำว่า “ข้อลึกลับแห่งพระศาสนาของเรานั้น” ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพื้น ๆ แต่เป็นสิ่งที่ “ยิ่งใหญ่” จริง ๆ คริสเตียนที่รัก ท่านเคยมีความรู้สึกเหมือนกับอาจารย์เปาโลไหม?

ในโรม ๑๖.๒๕ อาจารย์เปาโลบอกว่า เรื่องที่ถูกปิดบังไว้ตั้งแต่ปฐมกาล แต่ได้รับการเปิดเผยในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าพวกเราในทุกวันนี้ ได้เปรียบคนสมัยก่อนมาก เพราะสามารถได้ยินข่าวเรื่องความรอดพ้นบาปได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านทาง การเปิดเผยของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ ๒๖)

ความรอดเป็นเรื่องง่าย ๆ จนบางคนได้ยินแล้วต้องตกนรก (ข้อความนี้ผมไม่ได้เขียนผิด) เขาบอกว่าเชื่อไม่ได้ เพราะมันง่ายตายเกินไป

ตัวอย่าง : ชายคนหนึ่งมาหาศิษยาภิบาลที่คริสตจักรและถามว่า “อาจารย์ครับ ทำอย่างไรผมจึงจะรอดพ้นบาปได้?” ศิษยาภิบาลตอบว่า “พ่อหนุ่มเอ๋ย ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น เพราะพระเยซูคริสต์ทรงทำแทนคุณแล้วที่บนไม้กางเขนแล้ว เพียงแต่ให้คุณเชื่อและวางใจในพระองค์เท่านั้น คุณก็รอดแล้ว”

ค้นหาคำพยากรณ์

“บรรดาผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับความรอดนี้ เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้บังไว้ เมื่อได้ทำนายถึงการทรมานทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงพระสิริที่จะมาปรากฏภายหลัง” (๑ เปโตร ๑.๑๐-๑๑) ในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปโตรบอกว่า

ผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนได้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์

สืบค้นหาบุคคลและเวลาในเรื่องการทุกข์ของการถูกตรึงบนกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ ตลอดจนถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์

พวกเขาได้สืบเสาะหาความรอด

ความล้าลึกที่ถูกเปิดเผย

“พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจนแล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริ” (๑ ทิโมธี. ๓.๑๖)

พระคัมภีร์ตอนนี้ในภาษาเดิมเป็นบทเพลงคริสเตียนที่มีความไพเราะมาก (Christian Hymn) ซึ่งเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐและเป็นการสรุปเนื้อหาของพระกิตติคุณทั้งหมด

๑) พระเจ้าทรงปรากฏเป็นเนื้อหนัง (มนุษย์)

นี่เป็นความจริงที่อาจเข้าใจยากและเหลือเชื่อ แต่ได้เกิดขึ้นแล้ว พระองค์ประสูติจากหญิงพรหมจารีและทรงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเวลา ๓๓ ปี ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

ในสมัยโบราณมีพวกลัทธิออสติค (สอนเท็จ) บอกว่า “มีชายคนหนึ่งชื่อเยซู เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา วันหนึ่งไปรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดน และได้รับการสวมทับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงกลายเป็นพระเยซูเจ้า จนถึงวันที่พระองค์ถูกตรึงที่บนไม้กางเขน พระเจ้าจึงทรงละทิ้งพระองค์ไป”

แต่อาจารย์ยอห์นได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “เราได้ยิน ได้เห็น ได้พิงจดู ได้จับต้อง เป็นพยาน และประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ สิ่งสำคัญยิ่งก็คือ ได้ร่วมสามัคคีธรรม (koinonia) กับพระองค์” (๑ ยอห์น. ๑.๑-๔)

๒) พระวิญญูญาณได้พิสูจน์

พยานปากแรกคือมนุษย์ พยานปากที่สองคือพระวิญญูญาณบริสุทธิ์ (โรม. ๑.๔) และพยานปากที่สามคือพระเจ้า มัทธีวบันทึกว่า ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติพระราชกิจ พระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปที่แม่น้ำจอร์แดน ทนทีที่ขึ้นจากน้ำก็ปรากฏการณ์ ๓ อย่าง คือ ท้องฟ้าแหวกออก พระวิญญูญาณเสด็จลงมาประทับบนพระองค์ และมีเสียงของพระเจ้าตรัสลงมาจากฟ้าสวรรค์ (มัทธีว. ๓.๑๓-๑๖)

๓) ทูตสวรรค์ก็เห็น

พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิตแปลข้อความตอนนี้ว่า “พระองค์ทรงปรากฏแก่เหล่าทูตสวรรค์” นั่นหมายความว่าพวกทูตสวรรค์เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

๔) มีผู้ประกาศ

ในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์แปลว่า “มีผู้เทศนาแก่คนต่างชาติ” ใครบ้างที่เป็นผู้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์? คือ บรรดาอัครสาวก ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล อาจารย์ ผู้นำคริสตจักร ผู้ประกาศ ผู้นำกลุ่มเซลล์และคริสเตียนทุกคน

การประกาศข่าวประเสริฐควรเป็นหัวใจของคริสเตียนทุกคน ใครก็ตามที่กลับใจบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงแล้วยอมทนไม่ได้ที่จะเห็นคนบาปพินาศในบึงไฟนรก เขาจะรีบเร่งเสาะหาทุกวิถีทางที่จะเป็นพยาน ชักชวนคนมาโบสถ์ เพื่อจะให้คนบาปปรับความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์

สรุป

ความล้าลึก คือ พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ด้วยจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความผิดบาป

แต่มนุษย์จะรอดไปสวรรค์ได้ก็โดยผ่านการประกาศเป็นพยานของพวกเราคริสเตียนทุกคน.